



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๔๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- ประธานสภาผู้แทนราษฎรถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและเผชิญแรงกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง

๒. สหรัฐอเมริกา

- สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเพิ่มมาตรการควบคุมสำหรับนักเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเพื่อเข้าสหรัฐอเมริกาอย่างเข้มงวดมากขึ้น

๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : ประธานสภาผู้แทนราษฎรถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และเผชิญแรงกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง (วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

นายเซตยา โนวานโต ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการคอร์รัปชันซึ่งอาจถือว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดในประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยใหม่ ซึ่งได้เจรจาลับกับผู้บริหารบริษัทพีที ฟรีพอร์ต อินโดนีเซีย (PT Freeport Indonesia-PTFI) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเหมืองทองคำและเหมืองทองแดงขนาดใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย โดยเรียกร้องขอส่วนแบ่งหุ้นของบริษัทร้อยละ ๒๐ ของการดำเนินการทั้งหมด โดยอ้างว่าเป็นส่วนแบ่งสำหรับประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ร้อยละ ๑๑ และสำหรับรองประธานาธิบดียูซุฟ คัลลา ร้อยละ ๙ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือให้บริษัทสามารถต่อสัญญาการดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยผู้บริหารบริษัทพีที ฟรีพอร์ต อินโดนีเซีย บุคคลดังกล่าวได้บันทึกเทปทสนทนาไว้เป็นหลักฐานและได้จัดส่งให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้ว อย่างไรก็ตาม ประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยกล่าวว่าที่ตนกล่าวขอส่วนแบ่งหุ้นจากบริษัทฯ เป็นเพียงการพูดเล่นเท่านั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ คณะกรรมการการตรวจสอบพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียได้เรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออกจากตำแหน่งเป็นการชั่วคราวเพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ถูกแทรกแซงดังเช่นกรณีก่อนหน้านี้ไม่นานนัก ซึ่งนายโนวานโต ประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียได้ถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการนำคณะเดินทางไปพบปะกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ นักธุรกิจชาวอเมริกันซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันผู้จะเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.๒๕๕๙

ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคมที่ผ่านมา นายโนวานโต ได้เข้าให้ปากคำกับคณะกรรมการด้านจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียเป็นเวลานานถึง ๔ ชั่วโมง โดยได้ปฏิเสธทุกข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับเทปบันทึกเสียงดังกล่าว และได้ให้ปากคำว่าไม่เคยขอให้มีการพบปะเจรจาใดๆ กับผู้บริหารบริษัทพีที ฟรีพอร์ตฯ แต่ได้ถูกขอร้องจากนาย Maroef ผู้บริหารบริษัทพีที ฟรีพอร์ตฯ ให้ร่วมพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น อีกทั้งนายโนวานโตได้ปฏิเสธที่จะให้เปิดเผยผลการสอบสวนตนแก่สาธารณชนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการด้านจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎรยังต้องสอบสวนให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอก่อนที่จะสรุปผลกรณีดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องอื้อฉาวที่อยู่ในความสนใจของชาวอินโดนีเซียในขณะนี้

ที่มา : <http://www.thejakartapost.com/news/2015/11/18> (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

<http://www.thejakartapost.com/news/2015/12/07> (๖ ธันวาคม ๒๕๕๘)

<http://www.resourcefulindonesian.com/20-percent> (๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๒. สหรัฐอเมริกา : สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเพิ่มมาตรการควบคุมสำหรับนักเดินทางที่ได้รับกรยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเพื่อเข้าสหรัฐอเมริกาอย่างเข้มงวดมากขึ้น (วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเพิ่มมาตรการควบคุมนักเดินทางที่มาจากอิรัก ซีเรียและประเทศอื่นที่มีรายชื่อให้สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) หนังสือเดินทางเพื่อเข้าสหรัฐอเมริกาให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๔๐๗ คน ได้ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการปรับปรุงโครงการสำหรับนักเดินทางที่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยวหรือธุรกิจโดยไม่ต้องทำการขอตรวจลงตรา พ.ศ.๒๕๕๘ (Visa Waiver Program Improvement Act 2015) ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้กลับมามีผลใหม่ภายหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายโจมตีกรุงปารีส เพื่อที่จะควบคุมผู้ก่อการร้ายผู้ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้นักเดินทางผู้ซึ่งเดินทางไปยังอิรักและซีเรีย รวมทั้งอิหร่านและชูดาน หลังวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งอยู่ในโครงการยกเว้นการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาแล้วนั้น ต้องใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และขอให้ทุกประเทศที่อยู่ในโครงการดังกล่าวแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวเกี่ยวกับการก่อการร้ายและอาชญากรรมที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยระหว่างกันด้วย

โครงการยกเว้นการขอวีซ่าเพื่อเข้าสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙ (ค.ศ. ๑๙๘๖) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางที่จะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบุรวมทั้งสิ้นสำหรับ ๓๘ ประเทศ ส่วนใหญ่ได้แก่ประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงฝรั่งเศสและเบลเยียมซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของผู้ก่อการร้ายซึ่งโจมตีกรุงปารีสล่าสุด จากเหตุวินาศกรรมที่เกิดขึ้นทำให้สหรัฐอเมริกาต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของโครงการยกเว้นการขอวีซ่าขึ้นเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด อนึ่ง สหรัฐอเมริกามีข้อมูลว่า ชาวยุโรปประมาณ ๕,๐๐๐ คน รวมทั้งบุคคลสัญชาติอื่นที่อยู่โครงการยกเว้นวีซ่าเพื่อเข้าสหรัฐอเมริกานั้น ได้เดินทางไปยังซีเรียและอิรักเพื่อสู้รบกับกลุ่มคนหัวรุนแรง เช่น กลุ่มไอเอส ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาเช่นกัน

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา จากนั้นประธานาธิบดีบารัค โอบามาจะลงนามรับรองในขั้นตอนสุดท้าย โดยนักเดินทางจากทุกประเทศที่อยู่ในโครงการยกเว้นการขอวีซ่าเพื่อเข้าสหรัฐอเมริกา จะต้องใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบรรจุข้อมูลทางชีวภาพของนักเดินทางไว้เท่านั้น ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนศกหน้าเป็นต้นไป

ที่มา : <http://www.straitstimes.com/world/united-states> (๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

<http://www.afp.com/en/news/us-house-votes> (๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

นางสาวศิริพร กรอบทอง

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๙ ธันวาคม ๒๕๕๘